

Số: 208 CV-TTNN/ATL2019

V/v: Thông báo chi tiết về kỳ khảo thí đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn Quận Thanh Xuân theo chuẩn Cambridge

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học/THCS trên địa bàn Quận Thanh Xuân

Căn cứ Công văn số 768/SGDĐT – GDPT ngày 08/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương- Atlantic thực hiện khảo thí, đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội.

Được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Xuân, Công ty Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương mong muốn được đưa chương trình khảo thí đánh giá chuẩn trình độ Tiếng Anh của học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn Quận Thanh Xuân theo chuẩn quốc tế Cambridge trên tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh.

Atlantic xin thông báo đến các nhà trường các thông tin về kỳ khảo thí như sau:

1. Mục đích và ý nghĩa của khảo thí:

Hệ thống bài thi quốc tế Cambridge (Starter, Mover, Flyer, Ket, Pet...) luôn là tiêu chuẩn tham chiếu để ra đề trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh, kỳ thi vào trường chuyên của Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đang đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với Cambridge trong công tác khảo thí năng lực tiếng Anh của học sinh các cấp phổ thông, tiệm cận chuẩn quốc tế. Việc học sinh nhà trường tham gia thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế này là sự khẳng định sự nhạy bén, năng lực học sinh, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường trong xu thế phát triển và hội nhập của giáo dục thủ đô với 6 lợi ích chính: **chứng chỉ được công nhận trên toàn hệ thống giáo dục thế giới; Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn; tính ứng dụng cao kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc-viết; Hệ thống thang điểm đồng nhất chuẩn Cambridge; Ưu tiên khi xét duyệt chuyển cấp vào các trường TOP đầu của Hà Nội;**

2. Kế hoạch triển khai:

Dựa trên nhu cầu chuẩn hóa chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng học sinh cho bộ môn tiếng Anh trong khối trường Tiểu học, THCS tại Quận Thanh Xuân, Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương sẽ cung cấp dịch vụ khảo thí cho học sinh trên địa bàn Quận nhằm đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào và đầu ra của học sinh thông qua sử dụng các bài thi chuẩn quốc tế của Cambridge được thiết kế phù hợp theo từng cấp học. Nội dung cụ thể như sau:

a. Địa điểm và thời gian tổ chức khảo thí dành cho học sinh THCS:

✚ Địa điểm: Học viện Atlantic -125 Hoàng Ngân – Trung hòa – Nhân Chính.

Ngoài ra, nếu các trường có số lượng học sinh đăng ký từ 20 học sinh trở lên, Atlantic và Cambridge sẽ khảo sát để xem xét tổ chức cho thí sinh thi ngay tại trường nếu phòng thi đủ tiêu chuẩn theo quy định của Cambridge (có phòng diện tích tối thiểu bằng lớp học thông thường, có điều hòa, hệ thống âm thanh, riêng hệ thống camera do Atlantic chuẩn bị)

✚ Thời gian tổ chức:

+ với học sinh THCS: (từ lớp 6 đến lớp 9) kỳ thi diễn ra theo ngày cố định của Cambridge vào ngày **08 hoặc 22 tháng 06 năm 2019** ;

✚ Thời gian đăng ký chậm nhất là ngày **26/04/2019**;

b. Địa điểm và thời gian tổ chức với học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) :

✚ Địa điểm : Tại Học viện Anh ngữ Atlantic – 125 Hoàng Ngân – Trung Hòa – Nhân Chính hoặc nếu số lượng đăng ký của trường từ 20 học sinh trở lên thì Atlantic và Cambridge sẽ khảo sát để xem xét tổ chức cho thí sinh thi ngay tại trường nếu phòng thi đủ tiêu chuẩn theo quy định của Cambridge.

✚ Thời gian thi: vào ngày **15, 22 hoặc 29 tháng 06 năm 2019**;

✚ Thời gian đăng ký chậm nhất là ngày **04/05/2019**;

c. Đội ngũ chuyên gia học thuật, giáo viên bản ngữ và nhân sự Atlantic chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo đúng yêu cầu của Cambridge tại các địa điểm thi;

d. Quyền và lợi ích của các nhà trường nếu đăng ký trở thành đơn vị tổ chức khảo thí của Atlantic (preparation center):

• **Quyền lợi:**

- ✓ Nhà trường trở thành đối tác chính thức của Atlantic để tổ chức khảo thí Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge giúp nâng thương hiệu và uy tín cho nhà trường trong quá trình hoạt động, tuyển sinh học sinh hàng năm.
- ✓ Học sinh của nhà trường được tham gia kỳ thi thử miễn phí do Atlantic tổ chức sử dụng các tài liệu thi chính thức của Cambridge để giúp học sinh làm quen với kỳ thi chính thức.
- ✓ Học sinh tham dự thi ngay tại địa điểm trường là một lợi thế;
- ✓ Atlantic và Cambridge sẽ tư vấn cho nhà trường, phụ huynh, học sinh hiểu rõ về lợi ích của kỳ thi khảo thí Tiếng Anh Cambridge và tham gia vào các kỳ thi do trường phối hợp cùng Atlantic tổ chức hàng năm;
- ✓ Hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh của trường hàng năm về phát triển chuyên môn.

• **Điều kiện:**

Để trở thành Trung tâm khảo thí của Cambridge, nhà trường cần:

- Cam kết số lượng học sinh tối thiểu tham gia thi trong một năm là 100 học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng logo của Cambridge và các hướng dẫn về kỳ thi.

- Trung tâm tổ chức khảo thí không phải là đơn vị trực tiếp được Cambridge ủy quyền tổ chức khảo thí vì vậy không được tự ý tổ chức riêng các kỳ thi Cambridge khi chưa được Atlantic chấp thuận;

e. Lệ phí thi ưu đãi áp dụng cho thí sinh tham gia kỳ thi trong tháng 5-6/2019:

Chứng chỉ		Trình độ tương ứng	Đối tượng học sinh	Lệ phí thi chính thức (VNĐ/bài thi)	Ưu đãi từ Atlantic (VNĐ/bài thi) (*)	Lệ phí sau ưu đãi (VNĐ/bài thi)
Tiểu học	Starters	Pre A1	Lớp 1	750,000	50,000	700,000
	Movers	A1	Lớp 2-4	750,000	50,000	700,000
	Flyers	A1/A2	Lớp 4-5	750,000	50,000	700,000
THCS	Key English Test for School (KET)	A2/B1	Lớp 6 – 7	960,000	100,000	860,000
	Preliminary English Test for Schools (PET)	B1/B2	Lớp 8 – 9	960,000	100,000	860,000

(*) Thời gian áp dụng ưu đãi: Thí sinh đăng ký các kỳ thi trong tháng 5-6/2019 cho tất cả học sinh cấp Tiểu học, THCS Quận Thanh Xuân ;

Công ty Atlantic xin thông báo đến các nhà trường xem xét và thông tin đến học sinh/phụ huynh về kỳ thi khảo thí tiếng Anh Cambridge cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Quận Thanh Xuân có cơ hội tham gia kỳ khảo thí tháng 6/2019 tại trường THCS Thanh Xuân và Học viện Anh ngữ Atlantic;

Mọi thông tin chi tiết, Quý nhà trường liên hệ với:

- Bà Lê Thị Hoa Linh – Giáo đốc phát triển hệ thống chương trình Tiếng Anh trường học của Tập đoàn Giáo dục Atlantic. ĐT: 0903 433229

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**K.T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Phương Đông